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Mandari ya Siku Mbili ya Bodi ya Elimu Yanafichua 
Maono ya Pamoja ya Mafanikio 

 

Bodi ya Elimu ya Kaunti ya DeKalb ilikutana kwa mandari ya siku mbili mnamo Agosti 23 na 24, 

ambapo walishiriki katika mijadala yenye maana na wasimamizi wa wilaya za shule kuhusu mada 

mbalimbali. Mada hizo zilijumuisha matumizi ya kituo, ujenzi na uboreshaji, sasisho za maendeleo 

ya uidhinishaji wa Cognia, matokeo ya ukaguzi, mapitio ya siku 30 za kwanza za msimamizi, na 

tathmini ya Bodi. Mandari hayo yalionekana kuwa wakati mzuri wa kutafakari na kupanga, kwa 

kuzingatia hasa mustakabali wa Wilaya. 

 

“Ni muhimu kudumisha njia wazi za mawasiliano na wasimamizi wetu wa Wilaya tunapoendela 

kupata habari kwa kuuliza maswali na kutoa maoni muhimu. Mandari haya yalikuwa fursa nzuri 

sana ya kufanya hivyo,” Bw. Diijon DaCosta alisema. “Kama Mwenyekiti, nimejitolea kuona 

kwamba wanachama wa Bodi wanapata taarifa kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika Wilaya 

yetu. Aina hizi za ushirikiano huhakikisha kuwa tunajitahidi kuwa na maono ya pamoja kwa ajili 

ya mustakabali wa wanafunzi, wafanyakazi, na familia zetu.” 

 

Maoni haya yaliungwa mkono na Makamu Mwenyekiti wa Bodi Bi. Deirdre Pierce, ambaye 

aliangazia thamani ya mazungumzo kama haya. 

 

“Mandari haya yanatoa fursa muhimu za kujifunza, kushiriki, na kuelewa 'jinsi' na 'kwa nini' 
tunatoa maamuzi hayo, jambo ambalo linasaidia sana,” alisema. “Nilifurahia sana wakati wetu 
pamoja na nilihisi kuwa wawasilishaji na wawezeshaji wetu wote waliobobea katika taaluma zao 
walifanya kazi nzuri ya kutoa taarifa ambazo zililenga kukuza ustadi wetu kama shule 
inayoongoza,” 
 
Mojawapo ya mambo makuu ya mandari hayo yalikuwa ni majadiliano kuhusu Msimamizi mpya, 
Dk. Devon Horton, siku 30 za kwanza kwenye usukani. Wanachama wa bodi hawakuwa na shaka 
katika sifa zao kuhusu mtindo wa uongozi wa Dk. Horton wa “Kuingilia kwa ajili ya Ubora”, 
wakisifu mafanikio yake katika kuhakikisha kuna uzinduzi wa mwaka wa shule wa 2023-2024 
wenye mafanikio. 
 
“Nilifurahishwa zaidi na uhakiki mzuri wa Dk. Horton wa wiki ya ufunguzi wa shule na jinsi 
urekebishaji wake wa shirika unazingatia sana mafanikio ya mwisho ya wanafunzi wetu na 
mustakabali mzuri tunaoweza kutarajia katika DCSD! I tawanufaisha wanafunzi, wafanyakazi, na 
jumuiya yetu!” Bi. Pierce alisema. 
 
Ingawa tunatambua kuwa kuna kazi nyingi mbeleni, Mandari ya Bodi ya Siku Mbili iliunda msingi 
thabiti wa kutegemea. Iliweka mazingira ambapo kuna mbinu ya timu yenye taarifa na shirikishi 
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kati ya wasimamizi wapya wa Wilaya na uongozi wa Bodi ili kuboresha matokeo ya kitaaluma, 
kijamii, kihisia, na kimwili kwa wanafunzi karibu 92,000 na wafanyakazi 14,500 wa Wilaya. 
 
Ushirikiano thabiti kati ya Bodi ya Elimu na wasimamizi wa Wilaya ni muhimu na ulionekana katika 

kipindi chote cha mandari. Utawala wao una jukumu muhimu katika kuunda sera, kuweka 

malengo na viwango vilivyo wazi, kukuza uwajibikaji, na kutanguliza usawa katika mipango ya 

Wilaya ili kukuza ubora wa kitaaluma na uwajibikaji wa usimamizi wa fedha. 
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